



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติทางการศึกษาที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นางสาวศิริชฎา เมืองสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ

ลำดับ ที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อตัว-สกุลจริง	หมายเหตุ
๑	๐๔	นายธรรุช ผลพรด	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๐๑๖	นางสาวมุกดา ปิ่นเกตุ	
๓	๐๑	นางสาวอัจรี ศศิสุทธินานนท์	
๔	๐๑๗	นางสาวธิดารัตน์ แก้วดวงตา	
๕	๐๑๘	นางสาวธนวรรณ ขาวช่าง	

๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อตัว-สกุลจริง	หมายเหตุ
๑	๐๗	นางชมภูนุช โคมลอย	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ นำ ใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้า รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้า รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๐๘	นางสาวศศิธร บุญมี	
๓	๐๑๖	นางสาววรรณ ทับบุรี	
๔	๐๒๒	นางสาวสุพรรณิ สุขสูง	
๕	๐๑๙	นางสาวบังอร จันทร์โสภา	
๖	๐๑๘	นางสาวจรรยา หญ้าปล้อง	
๗	๐๑๐	นางสาวสุนทรี ยวงอักษร	
๘	๐๒๓	นางสาวชุตติกาญจน์ ศิวะบวรกุล	
๙	๐๑๓	นางสาวนันทกานต์ คนโทमुख	
๑๐	๐๒๖	นางสาวพรรณารัตน์ ทะต่อม	
๑๑	๐๒๑	นางสาวพรรณพัตร บุญเดชชัยกุล	
๑๒	๐๑๒	นางสาวทรงศพร ทองขาว	
๑๓	๐๒๕	นายเดชนรินทร์ หมีเขียว	
๑๔	๐๓๔	นางสาวศิริลักษณ์ ประลามุข	